

Chiến lược Đánh giá: Thể hiện mức độ Hiểu và Kỹ năng

Phiếu tự đánh giá những thể hiện kỹ năng

Phiếu tự đánh giá phân tích khả năng thực hiện nhiệm vụ

Một phiên bản của phiếu đánh giá này có thể được tìm thấy trong Thư viện Đánh giá trong công cụ *Đánh giá Dự án*.

	4	3	2	1
Xác định vấn đề	Phân tích và hiểu nhiệm vụ một cách không có khó khăn gì Tôi thể hiện mình hiểu các ý tưởng và các quá trình. Tôi nhận ra tất cả các yếu tố quan trọng. Tôi đưa vào cả những thông tin không thiết yếu.	Hiểu nhiệm vụ Tôi thể hiện mình hiểu một số ý tưởng/hoặc quá trình. Tôi nhận ra gần hết các yếu tố quan trọng. Tôi chọn và sử dụng các thông tin thiết yếu nhưng tôi không hiểu những thông tin không thiết yếu.	Hiểu một phần nhiệm vụ Tôi thể hiện mình hiểu một số ý tưởng/hoặc quá trình nhưng điển đạt không rõ ràng. Tôi nhận ra một vài yếu tố quan trọng. Tôi thừa nhận thông tin không đúng hoặc sử dụng thông tin không thiết yếu.	Không hiểu nhiệm vụ Tôi gặp khó khăn thể hiện mình hiểu các ý tưởng và các quá trình. Tôi cần có giúp đỡ để nhận ra các yếu tố quan trọng của nhiệm vụ.
Lựa chọn chiến lược	Phát triển chiến lược hiệu quả và có thể làm được	Phát triển chiến lược có thể làm được Tôi đổi vấn đề lấy	Thỉnh thoảng sử dụng chiến lược thích hợp	Sử dụng chiến lược không thích hợp hoặc chiến lược

	<p>Tôi đổi vấn đề lấy các quá trình có ích sử dụng đúng thuật ngữ và lập luận.</p> <p>Tôi chọn những kĩ năng, các kĩ thuật và các quá trình hiệu quả nhất.</p> <p>Tôi xem lại công việc của mình sử dụng một chiến lược khác và giải thích chiến lược nào dễ đánh giá hơn.</p>	<p>các quá trình có ích sử dụng đúng thuật ngữ và lập luận.</p> <p>Tôi chọn những kĩ năng, các kĩ thuật và các quá trình hiệu quả nhất.</p> <p>Tôi xem lại công việc để thấy nó có nghĩa không.</p>	<p>Tôi chỉ sử dụng một phần thông tin được cung cấp trong vấn đề.</p> <p>Tôi chọn những kĩ năng, các kĩ thuật và các quá trình phần nào đó phù hợp với vấn đề.</p> <p>Tôi xem lại công việc của mình sử dụng cùng một chiến lược.</p>	<p>không khả thi</p> <p>Tôi đổi vấn đề lấy các quá trình không đúng.</p> <p>Tôi không thể chọn được các kĩ năng, các kĩ thuật và các quá trình nếu không được giúp đỡ hoặc những cái tôi chọn không thể làm được.</p> <p>Tôi không xem lại công việc của mình.</p>
<p>Áp dụng chiến lược</p>	<p>Có chứng cứ rõ ràng</p> <p>Tôi trình bày một cách hiệu quả, trả lời hết các câu hỏi. Tôi giải thích chặt chẽ, logic và rõ ràng.</p> <p>Tôi có chứng cứ hỗ trợ đặc lực.</p> <p>Tôi đưa vào các ví dụ và</p>	<p>Có suy luận một vài chứng cứ nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng</p> <p>Tôi có câu trả lời rõ ràng nhưng không đầy đủ. Một vài người có thể không hiểu suy nghĩ của tôi.</p> <p>Tôi có đưa vào một vài lí lẽ hỗ trợ.</p> <p>Các biểu đồ và mô hình phù hợp với</p>	<p>Chứng cứ có thể có của một bản kế hoạch</p> <p>Tôi có câu trả lời không đầy đủ và giải thích lộn xộn.</p> <p>Lí lẽ không đầy đủ và không có sức thuyết phục.</p>	<p>Không có chứng cứ chứng tỏ thực hiện dự án</p> <p>Tôi trả lời có nhiều lỗi.</p> <p>Các biểu đồ và mô hình mâu thuẫn với vấn đề.</p>

	<p>các ví dụ trái ngược.</p> <p>Các biểu đồ và mô hình tao nhã và rõ ràng</p>	<p>vấn đề.</p>	<p>Các biểu đồ và mô hình không rõ.</p>	
<p>Tạo ra sự kết nối</p>	<p>Tổng hợp hoá và khái quát hoá</p> <p>Tôi vượt xa hơn yêu cầu của vấn đề.</p> <p>Tôi tìm thấy mối quan hệ, sự kết nối, hoặc sự mở rộng tới một tình huống mới hay khái niệm mới. Tôi hỏi, "Cái gì nếu...Tôi tự hỏi...".</p>	<p>Các kết nối và áp dụng trả lời</p> <p>Tôi hoàn thành yêu cầu của vấn đề, nhưng không đi quá.</p> <p>Nếu được hỏi, tôi có thể kết nối và áp dụng trả lời một vấn đề mới, nhưng tôi có thể không thấy được mối quan hệ hoặc những kết nối tới những khái niệm hoặc tình huống mới.</p>	<p>Kết nối một phần trả lời</p> <p>Tôi không hoàn thành yêu cầu của vấn đề.</p> <p>Tôi kết nối một phần và áp dụng trả lời cho một vấn đề mới.</p> <p>Sự kết nối có thể không đúng.</p>	<p>Không có kết nối</p> <p>Tôi không thể hoàn thành yêu cầu của vấn đề mà không có giúp đỡ.</p> <p>Tôi không đưa ra chứng cứ chứng tỏ giải pháp của tôi là đúng.</p>